



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội



Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh VIẾT DU)

Chiều 16/7, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; NHCSXH Việt Nam; đại diện Ban Kinh tế Trung ương; (Xem tiếp trang 3)

Hai thanh niên Nam Định tham gia cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính được tặng Huân chương Dũng cảm

VIỆT THẮNG

Ngày 15/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho 4 cá nhân (trong đó có 2 thanh niên người Nam Định) có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy xảy ra tại số nhà 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào ngày 24/5/2024.

4 thanh niên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm là: Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2003) tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng; Đồng Văn Tuấn (sinh năm 2003) tại xã Trúc Khang, huyện Trúc Ninh và hai thanh niên khác là Phạm Quốc Luật (sinh năm 1989) tại thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Kim Long (sinh năm 1995) tại phường

Trung Hòa, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội).

Như tin đã đưa: Rạng sáng ngày 24/5/2024, anh Đồng Văn Tuấn nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo nhiều tiếng hô hoán cháy nên chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà 2 tầng, 1 tum trong hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 Trung Kính, quận Cầu Giấy (Hà Nội), có nhiều tiếng kêu cứu. Anh Đồng Văn Tuấn cùng với anh Hoàng Anh Tuấn thấy vị trí tiếp cận căn nhà này chỉ còn một lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, lối này có thể leo lên để cứu người, anh Hoàng Anh Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người trong phòng. Sau đó, (Xem tiếp trang 2)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024

THANH THÚY

Ngày 16/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế triển khai đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN), tạo điều kiện thuận lợi cho

người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Nhờ đó, công tác thuế đã đạt được mục tiêu đề ra. 10/10 đơn vị có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 60%). Tổng thu nội địa đạt 4.855 tỷ đồng, bằng 71% dự toán Trung ương, 43% dự toán tỉnh giao và bằng 166% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất đạt 2.552 tỷ đồng, bằng 77% dự toán Trung ương. (Xem tiếp trang 4)

HNĐD huyện Ý Yên tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

XUÂN THỤ

Ngày 16/7, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười ba đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời thực hiện nhiều nội dung khác theo thẩm quyền.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ý Yên, trong 6 tháng đầu năm 2024,

huyện tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất tăng 9,57%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,27%; công nghiệp và xây dựng chiếm 69,62%; dịch vụ chiếm 12,11%. Sản xuất (Xem tiếp trang 4)

Diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024

Tin, ảnh: HOÀNG TUẤN

Ngày 16/7, tại huyện Vụ Bản, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức bế mạc diễn tập KVPT các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại biểu Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Cuộc diễn tập KVPT các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024 mang mật danh "PT-24" với đề mục "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương, sở, ngành vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm tác chiến phòng thủ". Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc cùng với các cơ quan,



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng quà các đơn vị thực binh trong cuộc Diễn tập KVPT huyện Vụ Bản.

đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, thống nhất, khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian. Các đơn vị tham gia diễn tập đã xây dựng, ban hành hơn 300 văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, văn kiện của các ngành, bảo đảm chất lượng, nội dung, đúng nguyên tắc, sát với điều

kiện thực tế của sở, địa phương. Khu vực tổ chức hội nghị vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu, khu sơ tán bảo đảm đủ điều kiện phục vụ cho luyện tập, diễn tập. Các khu vực thực hành xử trí tình huống A2; thực hành sơ tán nhân dân, thông báo báo động phòng tránh, đánh trả địch tiến công

hỏa lực và tổ chức khắc phục hậu quả; thực binh đánh địch đổ bộ đường không được đầu tư, chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, hầm, hào, công sự trận địa, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn hơi, thuốc nổ bảo đảm phù hợp với địa hình và điều kiện (Xem tiếp trang 2)



TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIÊM VÀNG LẦN THỨ IX-2024

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng xã hội học tập

Bài và ảnh: HỒNG MINH

Với truyền thống hiếu học và học giỏi, tinh ta liên tục là một trong những tình dân đầu cả nước về sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đã và đang xây dựng một xã hội học tập rộng khắp. Để đạt được những kết quả đó có vai trò tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các địa phương, đơn vị.

Vai trò của cấp ủy, người đứng đầu

Nhắc đến phong trào khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập ở huyện Nam Trực, ai cũng nhớ ngay đến người "nhạc trưởng" - ông Đỗ Văn Khắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện. Khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Nam Cường, ông Đỗ Văn Khắc là người luôn theo sát phong trào KH-KT và ngay sau khi về hưu năm 2000, với uy tín và trách nhiệm với phong trào, ông được bầu Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nam Cường; ủy viên BCH Hội Khuyến học huyện Nam Trực, từ đó ông có nhiều đóng góp đưa sự nghiệp KH-KT của huyện ngày càng phát triển. Ông Đỗ Văn Khắc nhớ lại: Quảng thời gian năm 1997, khi đó Đảng, Nhà nước có chủ trương thành lập tổ chức xã hội có chức năng hỗ trợ các hoạt động dạy và học (Xem tiếp trang 3)



Khen thưởng cán bộ, giáo viên Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu) đóng góp tích cực trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.



Cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát hụt

Sáng 16/7 (theo giờ Hà Nội), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng từ

sau vụ ám sát hụt ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, cách đó hai ngày.

Với một bên tai được băng bó cẩn thận, ông Donald Trump có mặt tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), vài giờ sau khi ông chính thức được đề cử làm ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. (Xem tiếp trang 4)



BẮC NINH Dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,58 tỷ USD, chiếm

gần 17% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 3,1 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/6, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 10,84 tỷ USD. (Xem tiếp trang 2)

Phối hợp đồng bộ tháo gỡ khó khăn trong chính trang cáp viễn thông

Sau hơn 3 tháng nỗ lực triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về chính trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT), các huyện thành phố, Công ty Điện lực Nam Định và các doanh nghiệp viễn thông đã nỗ lực triển khai chính trang theo kế hoạch năm 2024. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn cần tháo gỡ để đảm bảo tiến độ, tiến tới ngấm hóa cáp viễn thông vì mục tiêu bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị và cảnh quan tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Cùng như nhiều địa phương trên toàn quốc, sau một thời gian phát triển nhanh thì hệ thống cáp viễn thông đã xuất hiện những bất cập, đặc biệt là tình trạng dây treo dây đặc trên cột, dây cũ không được tháo bỏ, thanh thải triệt để, nằm lẫn với dây mới... ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy, chập điện và mất an toàn giao thông. Triển khai chính trang cáp viễn thông theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở TT và TT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, internet, truyền hình cáp thực hiện quy định quản lý mạng cáp treo và phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Nam Định để chính trang, làm gọn mạng cáp treo viễn thông bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cho người và các công trình lân cận. Đồng thời theo dõi,

đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện và xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp viễn thông; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng công cụ quản lý hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; chủ trì kết nối các đơn vị trong quá trình thực hiện. Thường xuyên trao đổi, báo cáo tình hình triển khai công tác chính trang mạng cáp viễn thông tại các địa phương. Các huyện, thành phố Nam Định đã xây dựng Kế hoạch chính trang mạng cáp viễn thông của địa phương, thành lập tổ công tác, giúp việc để triển khai kế hoạch. Điện lực tỉnh làm việc với các doanh nghiệp viễn thông tiến hành thông kê các tuyến cáp treo từng cung đường với từng nhà mạng.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 190,7km tổng chiều dài các tuyến cáp cần chỉnh

trang; trong đó tuyến đã có khuyến dướng dài 98km; tuyến chưa có khuyến dướng là 92,7km. Theo kế hoạch của UBND tỉnh năm 2024 sẽ chỉnh trang trước những tuyến có khuyến dướng; năm 2025 sẽ tiếp tục chỉnh trang những tuyến không có khuyến dướng để có thời gian bổ sung. Đến nay, các đơn vị đã phối hợp chỉnh trang được trên 30km cáp viễn thông; trong đó các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy có tiến độ chỉnh trang nhanh nhất, đạt khối lượng công việc nhiều nhất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc chỉnh trang cáp viễn thông đang gặp nhiều vướng mắc, khối lượng công việc còn nhiều. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông còn sơ sài; nội dung kế hoạch chưa sát tình hình thực tế, chưa chi tiết. Nguồn nhân lực, vật lực của doanh

nh nghiệp viễn thông tham gia chỉnh trang cáp còn ít và thiếu. Công tác phối hợp, phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ, nguồn lực thực hiện giữa Điện lực tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông chưa rõ nên tính phối hợp và đồng bộ chưa cao. Một số tuyến đã tiến hành chỉnh trang xong, tuy nhiên việc thu rùi cáp rác, tủ cáp cũ hỏng, bỏ gọn cáp... chưa làm triệt để, chưa đảm bảo mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống các loại đèn đường chiếu sáng, cây xanh, biển quảng cáo, dây điện... chẳng chít, đan xen cùng với hệ thống cáp, cáp viễn thông nên cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình chỉnh trang.

Theo đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT và TT: Để hoàn thành các mục tiêu như theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, trong thời gian tới cần sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của ngành TT và TT, chính quyền địa

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

phương và sự phối hợp đồng bộ của các doanh nghiệp viễn thông, Điện lực Nam Định. Sở TT và TT tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Kế hoạch số 49/KH-UBND về chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Điện lực Nam Định, các doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, tài chính và trang thiết bị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chỉnh trang mạng cáp viễn thông của tỉnh và của địa phương. Chủ trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc phát triển hạ tầng viễn thông, chỉnh trang mạng cáp viễn thông. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai, có khen thưởng, động viên những địa phương, đơn vị làm tốt; có phê bình, góp ý kịp thời với các đơn vị làm chưa tốt. Đối với vướng mắc do khách quan như các loại đèn đường chiếu sáng, cây xanh, biển quảng cáo, dây điện... chẳng chít, đan xen cùng với hệ thống cáp, cáp viễn thông, Sở TT và TT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp cắt tỉa cây xanh, dỡ bỏ biển quảng cáo, đèn chiếu sáng... vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường điện để thuận lợi trong thi công chỉnh trang mạng cáp. Đối với việc cáp viễn thông không có đơn vị nhận, các doanh nghiệp cần phối hợp bàn bạc truy xuất nguồn gốc; phản công nhau tự dỡ bỏ để đảm bảo an toàn cho tuyến cáp, tuyến cột của mình cũng như sạch đẹp mỹ quan đô thị ■



VNPT Nam Định chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Yên Lương hưởng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững

Hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, giữ gìn môi trường sinh thái, xã Yên Lương (Y Yên) đã và đang khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết hàng hóa, phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo của Công ty TNHH Toàn Xuân có trụ sở tại xã Yên Lương với các hộ dân trong xã cũng như nhiều hộ dân ở các địa phương trong tỉnh đang là điểm sáng về sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Từ vụ liên kết đầu tiên năm 2016 với quy mô 200ha, đến nay công ty đã mở rộng vùng nguyên liệu trong chuỗi liên kết lên gần 1.500ha tại tất cả các huyện trong tỉnh và các tỉnh bạn như Ninh Bình, Hải Dương. Hiện công ty đã xây dựng được các sản phẩm gạo OCOOP 4 sao là "Toàn Xuân 888", "Toàn Xuân dẻo thơm - ngon đậm đà". Thương hiệu gạo sạch Toàn Xuân đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường,

đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm gạo Thái Lan, gạo Campuchia và có mặt trên 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sản lượng gạo sạch, chất lượng cao được công ty cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 tấn/năm. Để đạt được kết quả trên, công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chế biến gạo sạch khép kín từ khâu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đến bảo quản không sử dụng hóa chất theo tiêu chuẩn HACCP và chứng nhận ISO, đảm bảo chất lượng gạo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời tạo mối quan hệ lợi ích hữu

cơ trong liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nông. Ngoài chuỗi sản xuất lúa, công ty còn thực hiện mô hình sản xuất su hào, cải bắp, cà chua, khoai tây... hữu cơ tại Yên Lương với quy mô 2ha theo TCVN 11041:2017 về nông nghiệp hữu cơ. Mỗi tháng công ty cung ứng cho các cửa hàng, siêu thị hàng chục tấn rau sạch, an toàn các loại, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, công ty còn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thực phẩm sau khi xây xong đã tận dụng để làm phân bón hữu



Áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất năm đông trồng hạ thảo tại hộ kinh doanh của chị Phạm Thị Tuyến, xã Yên Lương (Y Yên).

Bài và ảnh: NGỌC ANH

cơ, thức ăn chăn nuôi... Thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã Yên Lương đã xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên Đài truyền thanh của xã về kế hoạch, biện pháp thực hiện để nhân dân nắm bắt và chủ động thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Ban nông nghiệp xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Yên Lương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn, tập huấn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất lúa theo định hướng hữu cơ với Công ty TNHH Toàn Xuân. Đồng thời phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn kỹ năng chuyên sâu về chế phẩm sinh học ET, ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác lúa và kỹ thuật sản xuất lúa an toàn... Sự lãnh đạo, chỉ đạo

liên quan tổ chức thả hơn 33,5 tấn cá giống các loại (mè, trôi, trắm, chép, chày, lăng...).

Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách, các địa phương đã thả hàng nghìn kg cá giống vào các thủy vực sông, hồ trên địa bàn; Giáo hội Phật giáo tỉnh đã vận động các tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm mỗi năm thả phóng sinh lượng lớn cá giống các loại ra các thủy vực sông, hồ...

Qua đó góp phần tăng cường bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh ■

Diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

tác chiến thực tế. Ban Tổ chức diễn tập đã chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm lực lượng, hậu cần tài chính và vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các khu vực diễn tập, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đưa khung diễn và người tập vào sát với tình huống thực tiễn bảo đảm tính khẩn trương, nghiêm túc trong các tình huống theo yêu cầu cuộc diễn tập đề ra.

Cuộc diễn tập đã quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc diễn tập, nắm chắc nội dung, chương trình, vận dụng sát với điều kiện thực tế của địa phương, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Quá trình thực hành diễn tập đã tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện với số lượng lớn. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, bảo mật tài liệu và bảo đảm an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng lên tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT; trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái quốc phòng - an ninh và sẵn sàng xử

trí các tình huống xảy ra. Diễn tập phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ của các địa phương, cơ quan, đơn vị; do đó Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng nội dung cuộc diễn tập làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan cuộc diễn tập KVPT huyện Vụ Bản năm 2024 mang mật danh "PT-24" với đề mục: "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Cuộc diễn tập KVPT huyện trải qua 2 phần (vận hành cơ chế và thực hành), được tổ chức thành các giai đoạn với các vấn đề huấn luyện cụ thể: tổ chức các hội nghị vận hành cơ chế chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động của địa phương sang trạng thái thời chiến; xử trí tình huống A2; diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không tại xã Liên Minh ■

Hai thanh niên Nam Định tham gia cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính được tặng Huân chương Dũng cảm

(Tiếp theo trang 1)

anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho anh Hoàng Anh Tuấn để hỗ trợ anh Đổng Văn Tuấn. Sau một thời gian dùng búa tạ để đập thì anh Đổng Văn Tuấn xuống để anh Phạm Quốc Luật lên thay đập thùng bực tường. Nhờ hành động quả cảm kể trên, các anh đã cứu được 4 người thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 27/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thư khen 4 cá nhân nêu trên. Trong thư khen, Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam; thể hiện

nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta, như câu ca dao "Dầu xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người". Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân này.

Cùng với khen thưởng của phường Trung Hòa, UBND huyện Trúc Ninh, Tỉnh Đoàn Nam Định, ngày 27/5/2024, hai anh Hoàng Anh Tuấn và Đổng Văn Tuấn cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị ký Quyết định tặng Bằng khen ■

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/6, cả nước có 40.544 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 484,77 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 308 tỷ USD, bằng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn

VĨNH PHÚC

Thả hơn 33,5 tấn cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trong nhiều năm gần đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh triển khai chương trình thả cá thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2014-2024, Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Công văn số 4078/NHCS-HĐTD ngày 09/7/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) v/v tuyển dụng lao động, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các Phòng giao dịch và hội sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh cụ thể như sau:

I. Số lượng tuyển dụng năm 2024:

STT	Tên chi nhánh	Tổng nhu cầu tuyển dụng	Trong đó		Ghi chú
			Nghị vụ	Tìn học	
1	Chi nhánh tỉnh Nam Định	05	04	01	

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển dụng:

a) Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Không quá 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi).
- Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận.
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.
- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Bị mất năng lực hành vi dân sự; không làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục; bị sa thải hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại các đơn vị, tổ chức khác.

b) Về trình độ:

- Đối với thi đăng ký dự thi làm nghiệp vụ: Người đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường đại học khác.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh từ Sơ cấp khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc tương đương trở lên (Trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định).
- Đối với thi sinh đăng ký dự thi làm Tín học: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, An toàn thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh từ Sơ cấp khung

GIÁM ĐỐC
Trần Duy Hưng

